



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี นราธิวาส ธารนง พังงา ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 89.4 มม. ที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 2-4 ก.ค.62 จะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 2-4 ก.ค.62 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต่อไป ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

คำเตือน ในช่วงวันที่ 2-4 ก.ค. จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เกษตรกรควรระวังและป้องกันอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงตลอดช่วง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ในระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะลำต้น หนอนกินใบในทุเรียนและมังคุด เป็นต้น
- สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย
- สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้